



ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการฝึกงานภาคอุตสาหกรรม รายวิชาสหกิจศึกษา  
หรือการบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน (WiL)  
ในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

ตามที่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ออกประกาศ  
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่องมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของ  
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 10 ลงวันที่ 27 มกราคม 2564 เพื่อดูแล นิสิต นักศึกษา  
และบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่  
2019 ที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก จึงขอความร่วมมือสถาบันอุดมศึกษาให้  
ปฏิบัติตาม ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาด มีแนวโน้มที่จะเกิดการระบาดรุนแรงในวงกว้างขึ้นและ  
อาจยืดเยื้อยาวนาน ดังที่มีการแถลงโดยศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  
2019 (ศบค.) ณ วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564 นั้น

ในการนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกัน และเพื่อความปลอดภัยของนักศึกษา และ  
บุคลากร อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
พ.ศ. 2541 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีจึงออกประกาศไว้ เป็นแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการฝึกงาน  
ภาคอุตสาหกรรม รายวิชาสหกิจศึกษา หรือการบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน (WiL) ในช่วงการ  
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ดังนี้

1. สำหรับรายวิชาการฝึกงานภาคอุตสาหกรรม สหกิจศึกษา หรือการบูรณาการการเรียนรู้  
ร่วมกับการทำงาน (WiL) อาจพิจารณาปรับเปลี่ยนกำหนดระยะเวลา และ/หรือออกแบบกิจกรรมอื่น  
ที่เหมาะสมทดแทน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร ทั้งนี้ หากนักศึกษาอยู่ระหว่าง  
การฝึกงานภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยอนุญาตให้นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home)  
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ หากได้รับความเห็นชอบจากภาคอุตสาหกรรม หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ตามแต่กรณี

2. การฝึกงานภาคอุตสาหกรรม สหกิจศึกษา หรือการบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน  
(WiL) กระทำได้ก็ต่อเมื่อเป็นความเห็นชอบของผู้เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย หน่วยงานหรือสถานประกอบการ  
นักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา และผู้ปกครอง ทั้งนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  
สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) จะต้องอยู่ในระดับที่ลดลงและควบคุมได้

3. นักศึกษาที่มีความประสงค์จะเลื่อนการฝึกงานภาคอุตสาหกรรม สหกิจศึกษา หรือ  
การบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน (WiL) ออกไปก่อน ให้แจ้งความประสงค์ที่สำนักงาน  
กิจการนักศึกษา หรือคณะ ภาควิชา ตามแต่กรณี

4. นักศึกษาที่ไม่สามารถฝึกงานภาคอุตสาหกรรมได้ภายในปีการศึกษา 2563 หรือไม่มีกิจกรรมอื่นที่เหมาะสมทดแทน มหาวิทยาลัยจะขยายระยะเวลาการฝึกงานภาคอุตสาหกรรมให้ จนกว่านักศึกษาเข้ารับการฝึกงานภาคอุตสาหกรรมได้ครบถ้วนตามเกณฑ์และภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้ยื่นคำร้องแสดงความจำนงขอสำเร็จการศึกษา

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2564



(รศ.ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี